

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566	
1. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ (อัตราค่าสูงสุดถึงอัตราสูงสุด) -สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash -สินเชื่อส่วนบุคคล Pay Next Extra ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากบริษัท แอส เซนด์ นาโน จำกัด	5.55 % ถึง 25 % ต่อปี 0% ถึง 25% ต่อปี
2. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยคิดนัดชำระหนี้ (ต่อปี)	กรณีคิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยคิดนัดชำระหนี้ ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
3. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 3.1 ค่าอากรแสตมป์ -สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash -สินเชื่อส่วนบุคคล Pay Next Extra ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจาก บริษัท แอส เซนด์ นาโน จำกัด 3.2(ถ้ามี)	0.05 % ของวงเงินอนุมัติ ไม่มี ไม่มี
4. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก 4.1 ค่าใช้จ่ายในการเบิกถอน* - ถอนผ่านเครื่อง ATM 4.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน - ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร - ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร - ชำระที่จุดบริการรับชำระ - ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ - ชำระผ่านเครื่อง ATM - ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ - ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 4.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 4.4 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) 4.5 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้** 4.6 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล***	(ไม่มีบริการ) ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ (ไม่มีบริการ) (ไม่มีบริการ)
5. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ 5.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้** 5.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) 5.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 5.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 5.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการถอน) 5.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ	(ไม่มีบริการ) (ไม่มีบริการ) (ไม่มีบริการ) 100 บาท/ครั้ง (ไม่มีบริการ) ไม่มี

หมายเหตุ : * เฉพาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีใช้สถาบันการเงิน

** ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 4.5 และ 5.1 จะเรียกเก็บจากผู้บริโภคซ้ำซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่กรณี

*** ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายวุฒิชัย กมลสันติสุข)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย